

(สำเนา)

คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา

ที่ ๐๑๙๓/๒๕๖๒

เรื่อง การมอบอำนาจให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยปฏิบัติการแทน

เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ รวมทั้ง กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ประกาศใช้ อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการรักษาการแทน การมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทน และการมอบอำนาจช่วงให้ปฏิบัติการแทน พ.ศ. ๒๕๕๙ อธิการบดี จึงมอบอำนาจให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยปฏิบัติการแทน ดังต่อไปนี้

๑. ให้ยกเลิก คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพาที่ ๐๙๘๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้คำสั่งฉบับนี้แทน

๒. การมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนอธิการบดีตามคำสั่งนี้ ไม่รวมถึงอำนาจในการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติงานหรือดำเนินการอื่นที่อธิการบดีจะพึงต้องปฏิบัติหรือดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งใด หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งนั้นหรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นกำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น หรือห้ามเรื่องการมอบอำนาจไว้ รวมถึง การปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการทำบันทึกข้อตกลงหรือการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับองค์กรหรือสถาบันอื่น ทั้งภายในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสำคัญของมหาวิทยาลัย ซึ่งหากเรื่องใดที่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับนโยบายและมีข้อผูกพันกับมหาวิทยาลัยให้นำเสนออธิการบดี พิจารณาเห็นชอบโดยเร็วก่อน

๓. ผู้รับมอบอำนาจตามคำสั่งนี้ อาจมอบอำนาจช่วงให้ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติการแทนก็ได้ โดยจะต้องพิจารณาถึงการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและนิสิต ให้เกิดความรวดเร็ว คล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยการกระจายความรับผิดชอบตามสภาพของตำแหน่งภาระหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจช่วง และผู้รับมอบอำนาจช่วงต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบอำนาจตามวัตถุประสงค์ของการมอบอำนาจดังกล่าว

การมอบอำนาจช่วงให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติการแทน จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดีแล้ว โดยให้ผู้รับมอบอำนาจตามคำสั่งนี้ ทำหนังสือชี้แจงเหตุผลความจำเป็น ประกอบการพิจารณา พร้อมด้วยคำสั่งในเรื่องที่ต้องการจะมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติการแทน เมื่อได้มีการมอบอำนาจช่วงแล้ว ผู้มอบอำนาจมีหน้าที่กำกับ ติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้รับมอบอำนาจช่วง และให้มีอำนาจแนะนำและแก้ไขการปฏิบัติงานของผู้รับมอบอำนาจช่วงที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการมอบอำนาจดังกล่าวได้

๔. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ปฏิบัติการแทนอธิการบดีในภาระหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย การส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม จัดทำแผนสนับสนุนการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม การเผยแพร่ผลงานวิจัย และงานอื่นที่อธิการบดีมอบหมาย กับให้มีอำนาจสั่งและปฏิบัติการแทนอธิการบดีในการกำกับกับการปฏิบัติงานของ กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม โดยให้มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลบริหารงบประมาณ การเงินและพัสดุ ดังนี้

(๑) อนุมัติการจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายครั้งหนึ่ง ในวงเงินต่ำกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) รวมถึงอนุมัติจ่ายเงินภายในวงเงินที่อธิการบดี พิจารณาอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างไว้แล้ว

(๒) สั่งการและอนุมัติดำเนินการจัดหาพัสดุทุกชั้นตอนตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพัสดุ หรือตามระเบียบเกี่ยวกับการพัสดุของทางราชการ ภายในวงเงินต่ำกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) ตลอดจนลงนามในสัญญาหรือแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา

(๓) รับทราบการตรวจรับพัสดุหรือตรวจงานจ้างภายในวงเงินต่ำกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) รวมถึงวงเงินที่อธิการบดีพิจารณาอนุมัติแล้ว

๕. การใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ หรือไม่ชัดเจนในทางปฏิบัติ ให้เสนออธิการบดีพิจารณาสั่งการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลงชื่อ สมนึก อีระกุลพิศุทธิ์

(รองศาสตราจารย์สมนึก อีระกุลพิศุทธิ์)

ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวสุชาดา มณีสุธรรม)

นิติกรชำนาญการ